

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng khẩn trương xử lý khắc phục sự cố. Các lực lượng đã huy động 2 máy múc, 3 ô tô chở vật liệu xây dựng; sử dụng khoảng 60m³ đá dăm, 50 cây tre, 10 sọt đá và trên 100 khối đất thịt để xử lý sự cố. Đến khoảng 11 giờ ngày 3/8, công tác xử lý sự cố đã hoàn thành, bảo đảm an toàn.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của UBND huyện Thái Thụy, UBND xã Thái Thượng và các lực lượng chức năng trong công tác phối hợp xử lý sự cố do bão số 2 gây ra. Theo dự báo, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục sẽ có mưa

trên diện rộng; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thái Thụy thường xuyên theo dõi, có phương án chống tràn cho các tuyến bờ đê, đê bao, đê bồi khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính... Nếu phát hiện công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay từ những giờ đầu.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của gia đình ông Đào Trọng Huyền, khu nuôi trồng thủy sản xã Thái Thượng (Thái Thụy). Sau khi tham quan mô hình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của gia đình ông Đào Trọng Huyền.

Ảnh: HIỂN TRÂM

Nông nghiệp và Phát triển nông trường làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh về thực trạng nuôi

trồng thủy sản công nghệ cao hiện nay trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh về phương án thu hút đầu tư nuôi trồng thủy

sản công nghệ cao thời gian tới trong Khu kinh tế Thái Bình sao cho phù hợp với tiềm năng, lợi thế hiện có.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

28 đơn vị với 130 lao động. Có 85.755 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 5.517 người so với năm 2019, đạt 88,32% kế hoạch; 1.259 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 52 người so với năm 2019, đạt 52,61% kế hoạch; 82.907 người tham gia BHYT, giảm 5.340 người so với năm 2019, đạt 87,69% kế hoạch và 241.563 người có thẻ BHYT sống, làm việc trên địa bàn thành phố, giảm 2.207 người so với năm 2019. Riêng số người có thẻ BHYT thuộc hộ khẩu thành phố là 195.764 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,84% so với nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, những tháng cuối năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành không nghiêm Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT...

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

"4 tại chỗ". Huy động lực lượng công an, quân sự huyện phối hợp cùng lực lượng địa phương với tổng số 150 người cùng máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố.

Đến cuối giờ chiều ngày 3/8, toàn bộ 5 điểm tràn, điểm dài nhất 20m, điểm ngắn nhất 5m đã được gia cố, đắp cao qua trình mực nước triều. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Phụ và xã An Ninh tiếp tục phân công lực lượng theo dõi vị trí, trực gác đê 24/24 giờ để thông báo kịp thời mực nước trên triều sông, có các phương án chống tràn, ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ ngày 1/8/2020 có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng hình thức điện tử

Từ ngày 1/8/2020, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, sau khi khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc khai thuế điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp LPTB khi đăng ký ô tô, xe máy không cần đến ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước như trước đây mà có thể nộp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc kênh thanh toán điện tử của ngân hàng. Sau khi nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế qua số điện thoại đã đăng ký, người nộp thuế có thể đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Để có thể nộp LPTB điện tử, người nộp thuế cần

có tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (internet banking) tại một trong các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank, TPBank. Để biết thêm chi tiết, người nộp thuế có thể truy cập vào website <http://thaibinh.gdt.gov.vn> hoặc liên hệ với bộ phận trước bạ chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực. Đây là một trong những giải pháp quan trọng được ngành Thuế triển khai thực hiện nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

MINH HƯƠNG

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ Bảo đảm cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 9 - 11/8. Để bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ thi, Điện lực thành phố Thái Bình đã triển khai kiểm tra an toàn các lưới điện trung áp hoạt động an toàn, ổn định. Trong đó, bảo đảm cung cấp điện ổn định và liên tục tại tất cả các điểm như hội đồng thi, khu vực chấm thi, điểm phục vụ, in sao đề thi, phúc khảo kết quả thi.

Bên cạnh đó, Điện lực thành phố còn chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để bảo đảm xử lý sự cố nhanh nhất; chuẩn bị các phương án cấp điện hỗ

trợ đến các điểm có hội đồng thi trong trường hợp chưa khắc phục được sự cố. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các đường dây, trạm biến áp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên đường dây trung áp và hạ áp. Có biện pháp dự phòng nguồn điện gồm máy phát điện để kịp thời cấp lại điện khu vực thi.

Trong tất cả những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Điện lực thành phố sẽ không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố và huyện Vũ Thư.

HẢI DƯƠNG

Hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động

Trong những năm qua, cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tỷ lệ nữ lao động trong công nhân viên chức người lao động (CNVCLĐ) Thái Bình có xu hướng gia tăng. Tổng số nữ đoàn viên, CNVCLĐ ở các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh là 122.064 người chiếm tỷ lệ 72,7% trên tổng số đoàn viên, CNVCLĐ.

10 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nữ CNVCLĐ, tổ chức tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề có liên quan đến lao động nữ và trẻ em bằng nhiều hình thức như thông qua các lớp truyền thông, phát tài liệu, tờ rơi, hội thảo, hội thi... Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để ăn giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt cho 60.401 lượt nữ CNVCLĐ; mở 39 lớp tập huấn về công tác dân số/KHHGD cho 11.063 lượt cán bộ chủ chốt công đoàn, cán bộ công là tuyên truyền viên dân số từ ngành, huyện đến cơ sở và nam nữ CNVCLĐ trong tỉnh. Gần 400 câu lạc bộ nữ công các cấp mỗi năm tổ chức sinh hoạt từ 1 - 2 kỳ với nhiều chủ đề, như: văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình, khéo tay nội trợ, nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, chăm sóc và bảo vệ sắc đẹp, văn hóa ứng xử, kỹ năng thuyết trình, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... thu hút hàng nghìn lượt nữ CNVCLĐ tham gia.

Thực hiện việc thương lượng với chủ doanh nghiệp để đối thoại, thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật. Các cấp công đoàn đã chủ động giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công tác bình đẳng giới và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ ở 1.781 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công được các cấp công đoàn chú trọng. Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nữ công cho 2.422 lượt cán bộ nữ công các

cấp và trang bị 9.643 cuốn sổ tay công tác nữ công làm cẩm nang hoạt động... Nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp công đoàn phát động. Giai đoạn 2010 - 2020 có 105.859 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ "Hai giỏi" (đạt 86,3%) và 1.387 đơn vị được công nhận là đơn vị có phong trào "Hai giỏi" (đạt 85,7%).

Bên cạnh đó, Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện đối với nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 10 năm, đã tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng 199.423 lượt học sinh con CNVCLĐ học giỏi và vượt khó học giỏi nhân dịp khai giảng năm học mới với số tiền gần 40 tỷ đồng; trao tặng 3.000 cặp phao cứu sinh, 133 suất học bổng trị giá 151,3 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ

bảo trợ trẻ em công đoàn Việt Nam và Quỹ tấm lòng vàng lao động cho các cháu học sinh là con CNVCLĐ, con phụ nữ nông thôn vượt khó học giỏi tại các địa phương vùng sông nước, vùng xa trên địa bàn tỉnh; tặng quà 517.020 lượt con cháu trong độ tuổi thiếu niên nhi đồng và 146 lượt các trường mầm non, nhà trẻ mẫu giáo nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu; trợ cấp cho 6.437 lượt con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc da cam, tàn tật, mắc bệnh nặng và gần 14.000 lượt nữ CNVCLĐ khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, tháng công nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng... Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho lao động nữ từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do công đoàn các cấp quản lý, xây dựng

quỹ tương trợ nội bộ, quỹ phụ nữ tiết kiệm hoặc thế chấp vay ngân hàng cho nữ CNVCLĐ có nhu cầu từ các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tham gia sâu vào các hiệp định thương mại thế giới mới, trong đó Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đem lại không ít khó khăn, thách thức cho lao động nữ. Thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức công đoàn cần có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Với trách nhiệm của mình, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác vận động phụ nữ tới các cấp công đoàn trong tỉnh, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vị sự bình bộ của phụ nữ; tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của lao động nữ nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của nữ CNVCLĐ để kịp thời có biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho chị em. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nữ công và hình thức vận động nữ CNVCLĐ nhằm thu hút đông đảo lao động nữ tham gia. Đồng thời, vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và các phong trào thi đua do công đoàn, chuyên môn phát động, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PHẠM THỊ NHƯ PHONG
(Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh)



Công nhân Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh) thi đua lao động, sản xuất.

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tại các cơ sở y tế hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 40 trường hợp, trong đó 27 trường hợp được cách ly, theo dõi tại các bệnh viện tuyến tỉnh; 13 trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện tuyến huyện. 29/40 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 1 trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19 và 10 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, 23 chuyên gia nước ngoài hiện cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Qua thống kê của ngành Y tế, toàn tỉnh hiện đã rà soát được 2.920 công dân đi du lịch, công tác, thăm thân từ Đà Nẵng về, trong đó còn 1.971 trường hợp dưới 14 ngày đang được giám sát, cách ly, theo dõi.

Trong ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 86 mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tính đến 17 giờ chiều ngày 3/8 là 4.668 mẫu.

* Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc rà soát, quản lý các trường hợp đi, đến và trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19. Tính đến 14 giờ ngày 3/8, toàn huyện có 413 công dân đi từ các tỉnh có dịch Covid-19 về địa phương. Hiện tất cả các trường hợp trên đang được cơ sở y tế xã giám sát, theo dõi sức khỏe hàng ngày và thực hiện cách ly tại nhà.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Thái Thụy yêu cầu các ban, ngành chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân, giữ khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc với người khác, thực hiện khai báo y tế...; tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tập trung đông người và dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke, xông hơi, mát-xa. Ngoài ra, huyện chỉ đạo ngành Y tế tham mưu để khởi động lại khu cách ly tập trung của huyện, chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, thuốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch...

BỐ CÁO Về việc chuyển địa điểm trụ sở Chi nhánh

Căn cứ Công văn số 354/THB-TTGS ngày 29/7/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VCB Chi nhánh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-VCB-TCNS ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Thái Bình.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH TRẦN TRỌNG BỐ CÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHI NHÁNH

- Địa điểm cũ:**
 - Nhà khách công vụ trụ số 1 Công an tỉnh Thái Bình, đường Lê Quý Đôn phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm mới:**
 - Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới:** Từ ngày 8 tháng 8 năm 2020. Mọi chi tiết xin liên hệ:
 - + Phòng Hành chính Nhân sự, Điện thoại: 02273.845998, fax: 02273.836994;

Trần Trọng!